

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

F 4 ต.ค. 2561

Page :

5

No :

6132103E

เลื่อนเปิดโรงไฟฟ้าเซเปียนฯ ปลายปี 62

กรุงเทพธุรกิจ ● ราชบุรีไฮลด์ดึง เลื่อน "ซีโอดี" โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซอาน้อย ขนาด 410 เมกะวัตต์ เป็นปลายปี 2562 พร้อมลุยเจรจาโครงการใหม่ต้นเพิ่มกำลังผลิตอีก 750 เมกะวัตต์เข้าเป้าปีนี้

นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีไฮลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจ่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซอาน้อย ในประเทศลาว กำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอรัฐบาลลาว ตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุที่ทำให้เขื่อนดินกั้นช่องเขาส่วน D แตก เมื่อ

วันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา และทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงแผนการสรุปความเสียหายและการซ่อมบำรุงโครงการดังกล่าว ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซอาน้อย จะต้องเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ออกไปจากกำหนดการเดิมในเดือนก.พ.2562 เป็นช่วงปลายปี 2562

"บริษัทกำลังเจรจากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกี่ยวกับค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซอาน้อย ไม่สามารถ COD ได้ตามแผน ซึ่งจะต้องไปดูเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงไว้เพราะหากเกิดจาก

อุบัติเหตุก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าปรับได้"

โดยเบื้องต้น สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนี้เขื่อนดินแตกนั้นยังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทผู้รับเหมาโครงการ คือ SK Engineering & Construction Company Limited เนื่องจากยังไม่มีการส่งมอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วย ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 25% SK Engineering & Construction Company Limited สัดส่วน 26% Korea Western Power Company Limited สัดส่วน 25% และรัฐบาลลาว 24%

นายกิจจา กล่าวไว้ว่า ส่วนผลการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทมั่นใจว่า

จะสามารถลงทุนโครงการใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ 750 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้ากว่า 200 เมกะวัตต์ในออสเตรเลีย รวมทั้งยังอยู่ระหว่างเจรจากับหลายโครงการในอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ได้เข้าถือหุ้นบริษัท RATCH-Australia Corporation Limited เพิ่มขึ้น 100% จาก 80% ซึ่งมีโครงการ COD แล้วในประเทศออสเตรเลียประมาณ 200 เมกะวัตต์